
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบึงส าโรง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2 ครั้งที่ 1 

วันที่ 25  พฤศจิกายน ๒๕๖2 เวลา 09.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบึงส าโรง 

*********************************** 

 
สมาชิกที่มาประชุม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสุนทร  หลายทวีวัฒน์  ต าแหน่งประธานสภาเทศบาล สุนทร  หลายทวีวัฒน์  

2 นายเจียม  เดชะบุรัมย์  รองประธานสภาเทศบาล เจียม เดชะบุรัมย์  
3 นายสันต์  ตรวจนอก  สมาชิกสภาเทศบาล สันต์ ตรวจนอก  
4 นายพินันท์  ดวงลูกแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล พินันท์  ดวงลูกแก้ว  
5 นายวิชัย  บุญค้ า สมาชิกสภาเทศบาล วิชัย  บุญค้ า  
6 นางสมพร  อุ่นใจ สมาชิกสภาเทศบาล  สมพร  อุ่นใจ  
7 นายชิด  แช่มช้อย  สมาชิกสภาเทศบาล ชิด  แช่มช้อย  
8 นายพล  โกสุม   สมาชิกสภาเทศบาล พล  โกสุม  
9 นายหนูเล็ก  กวดนอก  สมาชิกสภาเทศบาล หนูเล็ก  กวดนอก  
10 นายประสิทธิ์  ไพเราะ  สมาชิกสภาเทศบาล ประสิทธิ์  ไพเราะ  
11 นายเหล็ด  โกสุม   เลขานุการสภาเทศบาล เหล็ด  โกสุม  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายพเยาว์  เพราะไธสง  นายกเทศมนตรี พเยาว์  เพราะไธสง  
2 นายฉลอง  ตรวจนอก  รองนายกเทศมนตรี ฉลอง  ตรวจนอก  
3 นายศักดิ์ดา  ซาตัน  รองนายกเทศมนตรี ศักดิ์ดา  ซาตัน  
4 นายปริวรรณ์  ภูลังกา  เลขานุการนายกเทศมนตรี ปริวรรณ์  ภูลังกา  
5 นายเหรียญทอง  ก้อนแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เหรียญทอง  ก้อนแก้ว  
6 นายประสิทธิชัย  นางาม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ประสิทธิชัย  นางาม  
7 นายคมสันต์  เชื้อกุดรู ผู้อ านวยการกองช่าง  คมสันต์  เชื้อกุดรู  
8 นางพรรณี  สุริยะ ผู้อ านวยการกองคลัง พรรณี  สุริยะ  
9 นายอุทัย  คณาโจทย์ นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน  

ผู้อ านวยการกองศึกษาฯ 
อุทัย  คณาโจทย์  

10 นางแววดาว  อาพัดนอก นักวิชาการสาธารณสุข             
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขฯ 

แววดาว  อาพัดนอก  

11 น.ส.กรรณิการ์  บุญเหลือ นิติกร กรรณิการ์  บุญเหลือ  
12 น.ส. ทิชานันท์  หาญจิตร พนักงานจ้างทั่วไป ทิชานันท์  หาญจิตร  
13 นายนพชัย  ไพศาลธรรม ผู้ช่วยช่างโยธา นพชัย  ไพศาลธรรม  



ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
14 นางสันทนา  แฟมไธสง เจ้าพนักงานธุรการ สันทนา  แฟมไธสง  
15 นายวินัย  ชาวสวน ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า วินัย  ชาวสวน  
16 นายประพันพงศ์  ฟุ้งสวรรค์  คนงานทั่วไป ประพันพงศ์  ฟุ้งสวรรค์  
17 นายอภิเดช  นาอุดม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 7 อภิเดช  นาอุดม  
18 นายสยาม  เดชะยา ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 3 สยาม  เดชะยา  
19 นางเรณู  ค ามิสา  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 4 เรณู  ค ามิสา  
20 นายวิษณุ  ชนิดนอก คนงานทั่วไป วิษณุ  ชนิดนอก  

21 นายเริงชัย  ศรีจันทร์ ประธาน อปพร. ต าบลบึงส าโรง เริงชัย  ศรีจันทร์  
22 จ.อ.ชัยณรงค์  เทียบแสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชัยณรงค์  เทียบแสน  
23 น.ส.จิตรลดา  ชนะพาล นักพัฒนาชุมชน จิตรลดา  ชนะพาล  

 
เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

ประธานสภา      สวัสดีครับ วันนี้เป็นวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 
2562  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบึงส าโรง  มีทั้งหมด  11  ท่าน  แต่ตอนนี้มา
ประชุมเพียง  9  ท่าน  อีก 2 ท่าน  ยังไม่มา  คือท่านประสิทธ์  ไพเราะ  และท่าน
สันต์  ตรวจนอก  เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลา  ผมขอเริ่มการประชุมเลยนะครับ  เข้า
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ตามที่ในการประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ทางสภาได้ขอให้นิติกรรวบรวมกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล  ให้เป็นปัจจุบัน  
ตอนนี้นิติกรก็ด าเนินการรวบรวม จัดท าให้เป็นเล่มไว้แล้ว ซึ่งในเล่มนี้ก็ประกอบด้วย 
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 
พระราชก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2543  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 10)  พ.ศ. 
2558  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  พ.ศ. 2562  
 

/ผมก็จะ... 



                                        -3- 
ผมก็จะวางไว้ที่ตู้ชั้นวางหนังสือ  ที่ห้องกิจการสภา  สมาชิกสภาท่านใดมีความสนใจ  
หรือต้องการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม  ก็สามารถเข้าไปอ่านได้นะครับ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบึงส าโรงครั้งที่แล้ว                
   2.1 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 
      2.2 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 สิงหาคม 2562 
 
ประธานสภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
ประธานสภา 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

     ต่อไปเข้าระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบึง
ส าโรงครั้งที่แล้ว  คือจะมีรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  
และครั้งที่ 2  โดยรายงานการประชุมได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภาตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว  
เริ่มจากการประชุม  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 
สิงหาคม 2562 มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะแก้ไข เพ่ิมเติม  รายงานการประชุม
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 ครั้งที่ 1 หรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ  ผม
ขอให้มีการลงมตทิี่ประชุมรับรองรายงานการประชุมเลย  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบึงส าโรง  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  13  สิงหาคม  2562  โปรดยกมือขึ้น 
 
     รับรอง            8       เสียง 
     ไม่รับรอง         0       เสียง 
     งดออกเสียง      1       เสียง  (ประธานสภา) 
 
     2.2  การรับรองรายงานประชุม  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 ครั้ง
ที่ 2 วันที่ 26 สิงหาคม 2562 มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะแก้ไข เพ่ิมเติม  
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 ครั้งที่ 2 หรือไม่ครับ  
ไม่มีนะครับ  ผมขอให้มีการลงมติที่ประชุมในการรับรองเลย  สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบึงส าโรง  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  26  สิงหาคม  2562  โปรดยกมือขึ้น 
 
     รับรอง            8       เสียง 
     ไม่รับรอง         0       เสียง 
     งดออกเสียง      1       เสียง  (ประธานสภา) 
 

        
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
   - รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลของนายกเทศมนตรี  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบเดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562) 
ประธานสภา 
 
 
 

     ตอนนี้ท่านประสิทธิ์  ไพเราะ  กับท่านสันต์  ตรวจนอก  ก็ได้เดินทางมาถึงที่
ประชุมแล้ว  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  ซึ่งมีเรื่องรายงานผล 
 

/การปฏิบัติ... 



 
 
 
 
 
นายพเยาว์  เพราะไธสง 
นายกเทศมนตรี 
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การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลของนายกเทศมนตรี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบเดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 
2562)  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี  รายงานผลต่อที่ประชุมครับ 
 
     เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน  ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 
มาตรา 48  ทศ  วรรคห้า  ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี  วรรคหก       
ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ให้ปิด
ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย  
     ตลอดระยะเวลา  1  ปี  ที่ผ่านมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  กระผมในนาม
ของคณะผู้บริหาร  ได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน
ในพ้ืนที่  ซึ่งได้มีการท างานร่วมกันในหลายภาคส่วน  ไม่ว่าจะเป็นชุมชน  หรือ
หน่วยงานราชการต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินงานสัมฤทธิ์ผล เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชนชนในพ้ืนที่  ภายใต้ข้อจ ากัดต่าง ๆ ในโอกาสนี้  ผมขอรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
(รอบเดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562) ดังนี้ 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป  3  โครงการ  
    1. โครงการจัดท าวารสารรายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลต าบลบึงส าโรง  
เบิกจ่ายงบประมาณ  20,000  บาท 
      2. โครงการตามนโยบายรัฐ  กิจกรรมวันส าคัญ  เบิกจ่ายงบประมาณ  7,550  
บาท 
    3. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลบึงพะไล  เบิกจ่ายงบประมาณ  20,000  
บาท   
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน  2  โครงการ 
     1. การช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันและแก้ปัญหาภายแล้ง  เบิกจ่าย
งบประมาณ  53,486  บาท 
     2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์  
เบิกจ่ายงบประมาณ  19,405  บาท   
     แผนงานการศึกษา  5  โครงการ 
     1. โครงการประชุมปฐมนิเทศ ผู้ปกครอง นักเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลบึงส าโรง  เบิกจ่ายงบประมาณ  2,970  บาท   
     2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  เบิกจ่ายงบประมาณ  
572,680  บาท   
     3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบึงส าโรง  เบิกจ่าย
งบประมาณ  34,600  บาท   
     4. ค่าอาหารเสริม (นม)  เบิกจ่ายงบประมาณ  1,090,913.46  บาท   
     5. เงินอุดหนุนส่วนราชการ (อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ต าบลบึง
ส าโรง)  เบิกจ่ายงบประมาณ  1,881,680  บาท 
  

/แผนงานสา... 
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     แผนงานสาธารณสุข  3  โครงการ 
     1. โครงการรณรงคป์้องกันโรคเอดส์  เบิกจ่ายงบประมาณ  9,550  บาท 
     2. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก  เบิกจ่ายงบประมาณ  81,235.70  
บาท 
     3. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เบิกจ่ายงบประมาณ  49,800  บาท 
 
     แผนงานเคหะและชุมชน  11  โครงการ 
     1. โครงการก าจัดวัชพืชตามแหล่งน้ าในเขตเทศบาล  เบิกจ่ายงบประมาณ
17,600  บาท 
     2. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายรอบหมู่บ้านโมกมัน บ้านโมกมัน หมู่ที่ 7  
เบิกจ่ายงบประมาณ  213,000  บาท 
     3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดปลาฉลาด หมู่ที่ 6 เบิกจ่ายงบประมาณ 
465,000  บาท 
     4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโน หมู่ที่ 3  เบิกจ่ายงบประมาณ
480,000  บาท 
     5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5  เบิกจ่ายงบประมาณ
465,000  บาท 
     6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกถนนลาดยาง - โรงเรียนบ้านหัว
หนอง หมู่ที่ 4 เบิกจ่ายงบประมาณ 360,000  บาท 
     7. โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. สายสามแยกบ้านหนองปรือใหม่บ้านกุดปลา
ฉลาด ไปวัดป่า บ้านหนอง ปรือใหม่ หมู่ที่ 9 เบิกจ่ายงบประมาณ  410,000  บาท 
     8. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคสล.(บล๊อคคอนเวิร์ส) บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 
เบิกจ่ายงบประมาณ  297,000  บาท 
     9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2  เบิกจ่าย
งบประมาณ  480,000  บาท 
     10. โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล บ้านหนองปรือใหม่ หมู่ที่ 9  เบิกจ่าย
งบประมาณ  87,000  บาท 
     11. โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. บ้านโมกมัน หมู่ที่ 7  เบิกจ่ายงบประมาณ  
255,000  บาท 
     แผนงานสังคมสงเคราะห์  2  โครงการ 
     1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุต าบลบึงส าโรง  เบิกจ่ายงบประมาณ 
12,950  บาท 
     2. โครงการพัฒนาอาชีพและการฝึกอาชีพ  เบิกจ่ายงบประมาณ  11,600 บาท 
     และอีกส่วนหนึ่งที่ประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  คือ  
โครงการปรับปรุงบ้านผู้ด้อยโอกาสในต าบลบึงส าโรง  ซึ่งจะมีทุกปี  เราก็ให้การ
สนับสนุนในส่วนของช่าง และพ่ีน้องในชุมชนก็ได้ช่วยกัน 
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  7  โครงการ 
     1. โครงการจัดงานวันดอกจานบาน เบิกจ่ายงบประมาณ  26,300  บาท 
     2. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  เบิกจ่ายงบประมาณ  49,880  บาท 
     3. โครงการวันท้องถิ่นไทย  เบิกจ่ายงบประมาณ  1,850  บาท 

/4. โครงการ... 
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     4. โครงการจัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่และฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี เบิกจ่าย
งบประมาณ 39,765  บาท 
     5. โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก  เบิกจ่ายงบประมาณ 47,550 บาท 
     6. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  เบิกจ่ายงบประมาณ 40,000 บาท 
     7. โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา เบิกจ่ายงบประมาณ  17,310 บาท 
     แผนงานการเกษตร  2  โครงการ 
     1. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรต ิ เบิกจ่ายงบประมาณ 16,769 บาท 
     2. ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าท่ีได้รับการถ่ายโอน เบิกจ่าย
งบประมาณ 423,415.87 บาท 
     แผนงานงบกลาง  5  โครงการ 
     1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบิกจ่ายงบประมาณ  6,169,800 บาท 
     2. เบี้ยยังชีพคนพิการ  เบิกจ่ายงบประมาณ  1,603,200  บาท 
     3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  เบิกจ่ายงบประมาณ  17,000  บาท 
     4. ช าระเงินกู้ของเทศบาล  เบิกจ่ายงบประมาณ  1,310,000 บาท 
     5. ช าระดอกเบี้ยเงินกู้ของเทศบาล  เบิกจ่ายงบประมาณ  209,040.18 บาท 
     ต่อไปเป็นส่วนที่ 3  รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ  2562  โดยกองคลัง
ได้แสดงบัญชีรายละเอียด รายรับจริง-รายจ่ายจริงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) เพื่อให้ประชาชนทราบ       
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 ดังนี้   
     หมวดภาษีอากร  ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงท้องที่  ภาษีป้าย 
รวมประมาณการ  207,000.00 บาท  รับจริง  180,040.94  บาท 
     หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต รวมประมาณการ  37,400 บาท  
รับจริง  16,243.00 บาท 
     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ประเภทดอกเบี้ย  รวมประมาณการ  120,000.00  
บาท รับจริง  151,509.62 บาท  
     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  รวมประมาณการ  47,800.00  บาท  รับจริง  
6,796.18  บาท 
     หมวดภาษีจัดสรร  รวมประมาณการ  15,349,000.00  บาท  รับจริง  
16,948,215.26  บาท 
     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  รวมประมาณการ  21,910,800.00  บาท  รับจริง  
15,596,591.04  บาท 
      รวมทั้งหมด  ประมาณการ  37,672,000.00 บาท  รับจริง
32,899,396.04  บาท 
     และมีบัญชีรายละเอียดรายจ่าย  รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน  ดังนี้ 
     งบกลาง  รวมประมาณการ 10,558,220.00 บาท  รวมรายจ่ายจริง 
9,973,914.18  บาท  
     งบเงินอุดหนุน  รวมประมาณการ  2,513,500.00 บาท  รวมรายจ่ายจริง 
2,198,426.31  บาท 

/งบด าเนินงาน... 
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นางสมพร  อุ่นใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
จ.อ.ชัยณรงค์  เทียบแสน 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
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     งบด าเนินงาน   รวมประมาณการ  8,641,200.00 บาท  รวมรายจ่ายจริง  
5,119,244.40  บาท 
     งบบุคลากร  รวมประมาณการ  11,911,580.00 บาท  รวมรายจ่ายจริง
8,900,531.67  บาท 
      งบรายจ่ายอื่นๆ  รวมประมาณการ  20,000.00 บาท  รวมรายจ่ายจริง
20,000.00  บาท 
      งบลงทุน  รวมประมาณการ  4,027,500.00 บาท  รวมรายจ่ายจริง 
1,645,950.00  บาท  
     รวมสุทธิ  ประมาณการ 37,672,000.00  บาท  รายจ่ายจริง
27,858,066.56  บาท 
     จากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกเทศมนตรีต าบลบึงส าโรง  บางครั้งก็มีปัญหา
และอุปสรรคอยู่บ้าง  เนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณ ระเบียบกฎหมาย  ที่ไม่
เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน  จึงท าให้ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการ
ต่างๆ ได้ทั้งหมด  รวมทั้งไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับพ่ีน้อง
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง  แต่อย่างไรก็ตามด้วยความเชื่อมั่น  ศรัทธา  และก าลังแรงใจ
จากพ่ีน้องประชาชนตลอดจน ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจของสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน 
พนักงาน  ลูกจ้าง  ของเทศบาลต าบลบึงส าโรง  และความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของ
ทีมผู้บริหาร  กระผมและคณะผู้บริหาร   พร้อมที่จะทุ่มเทท างาน อย่างเต็มก าลังและ
ความสามารถ เพ่ือความสุขของพ่ีน้องประชาชน  ชาวต าบลบึงส าโรง  และสร้าง
ต าบลบึงส าโรงให้เป็น ต าบลที่น่าอยู่ อย่างยั่งยืนตลอดไป  ขอบคุณครับ 
 
     ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายหรือ
สอบถามเกี่ยวกับรายงานผลการด าเนินงานของท่านนายกเทศมนตรีได้ครับ เชิญท่าน
สมพรครับ 
 
     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ดิฉันขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร ในการด าเนินงานต่างๆ ที่ผ่าน
ไปได้ด้วยดี  ดิฉันก็มีเรื่องที่นึกขึ้นได้นะคะ จากรายงานการด าเนินงานที่ท่านแถลงมา 
คือ บางส่วนที่เราตั้งงบประมาณไว้ ใช้จ่ายจริงไม่ถึงก็มี  ที่เกินก็มี  จึงเป็นที่มาของการ
แปรญัตติ  การแปรญัตติก็สืบเนื่องมาจากบางส่วนที่เราคิดว่าใช้จ่ายไม่ถึงประมาณ
การที่ตั้งไว้  จึงตัดส่วนนั้นออกมาบางส่วน  จึงอยากให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเวลา
แปรญัตติก็ให้ค านึงจากตรงนี้ ที่ท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงไว้ ว่าอันไหนใช้จ่ายเป็น
อย่างไร ดิฉันก็มีแค่นี้ค่ะ  ขอบคุณค่ะ 
  
     เชิญท่านอ่ืนครับ  ไม่มีนะครับ  เช่นนั้นผมขอสอบถาม  ในรายการสุดท้ายที่เราตั้ง
งบประมาณไว้ที่ 37 ล้านบาท  และจ่ายจริงแค่  27 ล้านบาท  แล้วในส่วน
งบประมาณ 10 ล้านที่เหลือ ที่ไม่ได้จ่ายนั้น เป็นค่าอะไรบ้างครับ 
 
      เรียนท่านประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  จากที่ได้สรุปงบประมาณ  
เราตั้งประมาณการไว้ 37 ล้านบาท แต่จ่ายจริง 27 ล้านบาท  ซึ่งถ้าดูจากรายรับเรา  

/เรารับเพียง... 
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เรารับเพียง 32 ล้านบาท ซึ่งถ้าจ่าย 27 ล้านบาท ก็ขาดเพียงไม่ก่ีล้าน ไม่ถึง 10 
ล้านครับ  ส่วนที่เหลือนี้ก็จะตกเป็นเงินสะสม 
 
     ไม่มีผู้ใดสอบถามแล้วนะครับ ถือว่าท่านนายกเทศมนตรี ได้รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลแล้วนะครับ 
 
     -รับทราบ- 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
    - ไม่มี – 
     
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 
             -  การสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายชิด  แช้มช้อย 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 

     ในเรื่องการการสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
ซึ่งเรื่องนี้เราได้ด าเนินการไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ 3 ปีที่แล้ว คือมีหนังสือจากจังหวัด
นครราชสีมา ส่งมาถึงเทศบาล เรื่องการสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัดตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด พ.ศ. 2552  และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2554 ข้อ 5 ได้ก าหนดให้
ทุกจังหวัด  ยกเว้นกรุงเทพมหานคร มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประกอบด้วย
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเขตอ านาจ ในจังหวัดเป็นประธาน และผูแทน
ภาคประชาสังคม ผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น และผูแทนภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัดนั้น
เป็นกรรมการ  มีอ านาจหน้าที่ตามข้อ 22 คือ  สอดสองการปฏิบัติภารกิจของหนวย
งานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดใหใชวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดย
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีนับตั้งแต่วันที่
ได้รับเลือก  ซึ่งคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา  ครบวาระในวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2562 และจะต้องสรรหาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขึ้นใหม่ เพ่ือ
ทดแทนต าแหน่งที่ว่างลง ให้แล้วเสร็จภายใน  60  วัน  ดังนั้นอ าเภอแก้งสนามนางจึง
ขอให้ประธานสภาเทศบาล  จัดประชุมสมาชิกสภา  เพ่ือคัดเลือกตัวแทนหนึ่งคน และ
ให้แจ้งรายชื่อให้อ าเภอทราบ  เพ่ืออ าเภอจะได้คัดเลือกในระดับอ าเภออีกครั้ง และจะ
ได้ส่งให้จังหวัดคัดเลือกต่อไป  ดังนั้นจึงขอแจ้งเรื่องนี้ให้สภาได้รับทราบ และร่วมกัน
พิจารณาว่าจะเลือกผู้ใดเป็นตัวแทนในการรับคัดเลือกเข้าไปเป็นคณะกรรมการ      
ธรรมาภิบาลจังหวัด  เชิญท่านสมาชิกสภาเสนอครับ  เชิญท่านชิด 
 
     ผมขอเสนอท่านสุนทร  หลายทวีวัฒน์  ท่านประธานสภาครับ 
 
 
     ขอบคุณครับ ท่านชิดได้เสนอกระผม คือนายสุนทร  หลายทวีวัฒน์  ขอผู้รับรอง 2 
ท่านครับ  ท่านหนูเล็ก  กวดนอก  กับท่านพล  โกสุม  รับรองนะครับ  มีท่านใดจะ
เสนอเพ่ิมเติมหรือไม่  ไม่มีนะครับ สรุปสภาเทศบาลต าบลบึงส าโรง  มีมติให้นายสุนทร  
หลายทวีวัฒน์  เป็นตัวแทนสภาเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดนครราชสีมา                                                          /พักการประชุม... 
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- พักการประชุม  เวลา  10.50   น. -   
- เริ่มประชุมต่อ   เวลา  11.05   น. -             
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
นางสมพร  อุ่นใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
นายเจียม  เดชะบุรัมย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
นายชิด  แช่มช้อย 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
นายสันต์  ตรวจนอก 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 

     ต่อไประเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ ผมขออนุญาตเปิดโอกาสให้ท่านผู้น าหมู่บ้านได้
เสนอเรื่องก่อนนะครับ มีหรือไม่ครับ  หากไม่มีผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเลย
ครับ  เชิญท่านสมพรครับ 
 
     เรียนท่านประธานที่เคารพ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันอยากเสนอว่าถนน
ของบ้านหนองโน  ที่ท าจากบ้านโนนสะอาดมาถึงบ้านนางทองลา  ซึ่งมันมาไม่ถึง เหลือ
อีกประมาณ 6 - 7  เมตร  จึงอยากให้ผู้บริหารหาเงิน หรือพอจะมีเงินส่วนไหน ที่จะ
ช่วยในเรื่องนี้ได้บ้าง  ก็ขอให้ช่วยแก้ไขให้ด้วยนะคะ เพราะชาวบ้านก็ถามว่าท าไมไม่ท า
ให้จรดกัน เหลืออีกนิดเดียวเอง ดิฉันก็ขอฝากผู้บริหารเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 
     เรียนประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมมีเรื่องอยากสอบถามการคลัง  
เนื่องจากถนนสายหนองบัวหนองโน ยังไม่ได้ด าเนินการ ซึ่งท าให้การเดินทางคมนาคม
ของนักเรียนและชาวบ้านไม่สะดวกเท่าที่ควร  จึงอยากสอบถามว่าตอนนี้งบประมาณ
เข้ามาหรือยัง และจะสามารถด าเนินการก่อสร้างได้เมื่อไหร่  หรือมีเงินสะสมพอที่จะ
น ามาด าเนินการถนนเส้นนี้ได้หรือไม ่ขอบคุณครับ 
 
     เรียนประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมอยากสอบถามเกี่ยวกับ
โครงการก่อสร้างถนนจากบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5  ไปถึงบ้านหนองปรือใหม่  หมู่ที่ 9  
และจากบ้านหนองปรือใหม่  หมู่ที่ 9 ที่ท ามาไม่ถึงนะครับ ผมก็อยากทราบว่าท่านมี
งบประมาณที่จะด าเนินการให้ถนนถึงกันได้หรือไม่  และอีกเรื่องหนึ่ง คือเรื่องภัยแล้ง  
น้ าในแม่น้ าชีและในบึงส าโรงก็ไม่มี  ตอนนี้ยังไม่ถึงปีใหม่ เลย ไม่ทราบว่าท่าน
นายกเทศมนตรีจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร   
 
     เรียนประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมก็มีเรื่องที่จะเรียนถามท่าน
นายกเทศมนตรีเช่นกันครับ เมื่อสักครู่ท่านชิดก็ได้สอบถามท่านนายกในกรณีของการ
ท าถนนจากหมู่ที่ 5 ไปหมู่ที่ 9 แต่ก็ไม่ถึงผมจึงอยากบอกว่าถนนจากหมู่ 9 มาไม่ถึง  
หมู่ที่ 5 เช่นกันครับ ผมจึงอยากทราบว่าท่านนายกมีงบส่วนใดบ้างที่พอจะน ามาท าใน
ส่วนนี้ได้ให้ถนนถึงกันบ้างครับ 
 
      มีท่านสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อสักครู่ผมก็ได้
รับปากจากท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 เนื่องจากท่านแจ้งว่าติดภารกิจจึงขออนุญาต
กลับก่อน ท่านได้ฝากถึงปัญหาภัยแล้งซึ่งก็คือการแก้ปัญหาภัยแล้งในระยะยาวไม่ทราบ
ว่าท่านนายกเทศมนตรีได้มีแนวทางในการแก้ปัญหาหรือมีแนวทางในการบรรเทาความ
เดือดร้อนจากปัญหานี้อย่างไรบ้าง  โดยท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ได้เสนอแนวทาง
ว่าหากในปีนี้เราไม่ได้ท าฝายที่กั้นน้ าชีไว้  เราจะด าเนินการในปีหน้า  หรือเมื่อเวลาที่เรา 

/พร้อมเราจะ... 



 
 
 
 
 
 
 
 
นายเจียม  เดชะบุรัมย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
นายพเยาว์  เพราะไธสง 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
นายพเยาว์  เพราะไธสง 
นายกเทศมนตรี 
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พร้อมเราจะสามารถไปด าเนินการท าฝายชั่วคราวหรือจากกระสอบทรายได้หรือไม่  ถ้า
หากเราไปท าฝายไว้  เมื่อในปีหน้ามีน้ าเราก็จะสามารถกักน้ าไว้ใช้ได้ เพราะถ้าหากเรา
ไม่ด าเนินการอะไรเลยเมื่อมีน้ ามาก็ไม่สามารถกักเก็บน้ าเอาไว้ใช้ได้   ดังนั้นท่านจึงได้
เสนอว่าหากเรามีเวลา  เทศบาลก็ควรจัดโครงการที่จะออกไปท าฝายกักเก็บน้ าดังกล่าว
จึงได้ขอฝากให้เสนอท่านนายกไปพิจารณาครับ  เชิญท่านเจียม 
 
      เรียนประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับผมก็มีเรื่องภัยแล้งเช่นกัน
ครับ  เนื่องจากในขณะนี้สระหนองบัวไม่มีน้ าชีมาเติม  เกรงว่าอีกไม่นานจะไม่มีน้ า
อุปโภคบริโภคครับ ผมจึงอยากให้ท่านนายกเทศมนตรีด าเนินการแก้ปัญหาในส่วนนี้
ด้วยการเจาะน้ าบาดาลให้บ้านหนองบัวครับ   เพ่ือจะได้มีน้ าเติมเข้าสระและแจกจ่าย
ส าหรับประชาชนอุปโภคบริโภคต่อไปครับ 
 
     ครับ  สมาชิกสภาเทศบาลก็ได้มีการสอบถามแล้วนะครับผมก็ขอเรียนเชิญท่าน
นายกตอบข้อซักถามครับ 
 
     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ผมก็ขอขอบคุณ
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านและผู้น าชุมชนที่ได้มีข้อซักถามและชี้แนะในการ
ด าเนินงานต่างๆซึ่งอาจยังไม่ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ
จึงท าให้เป็นอุปสรรคในการด าเนินงานที่ผ่านมาแต่ผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ  ผมก็ขอ
เรียนเรื่องถนนทั้งสองสายผมจะให้กองช่างออกไปส ารวจก่อนแต่ว่าไม่สามารถที่จะไป
ตั้งเป็นโครงการได ้ แต่จะให้กองช่างประมาณการว่าจะใช้งบประมาณในการด าเนินการ
ในส่วนนี้เท่าไหร่ถ้าเป็นงบประมาณท่ีไม่เยอะมากผมก็จะด าเนินการหางบประมาณจาก
ข้างนอกมาให้หรืออาจจะเป็นงบประมาณจากคณะผู้บริหารครับ เพ่ือที่จะได้ด าเนินการ
ในส่วนนี้ให้แล้วเสร็จ และอาจจะขอเป็นแรงงานจิตอาสาในหมู่บ้านช่วยกันท านะครับ 
และปัญหาภัยแล้งนะครับจากที่หลายหมู่บ้านประสบปัญหาอยู่  ทางเทศบาลก็ได้
เกาะติดสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงนี้อยู่ ผมก็จะพูดถึงในเรื่องการที่เราจะท าฝายกั้นน้ า
ในแม่น้ าชี ผมก็ได้รับหนังสือจากหมู่ 7 ในเรื่องนี้แล้ว  แต่เนื่องจากได้ไปดูระเบียบต่าง 
ๆ แล้ว  พบว่าขั้นตอนการด าเนินการมีความยุ่งยากมากมาย เช่นต้องท าหนังสือไปขอก
รมเจ้าท่าในการด าเนินการตรงนี้ แต่หากชุมชนจะท าในลักษณะของจิตอาสาก็อาจจะ
สามารถท าได้แต่ว่าถ้าจะไปท าในช่วงนี้ก็ดูจะไม่เกิดประโยชน์สักเท่าไรเนื่องจากไม่มีน้ า
เลยถ้าเราท าฝายไว้ก็ยังไม่ไดใ้ช้ประโยชน์อะไร  
 
     ขออนุญาตท่านนายกเทศมนตรีผมขอแทรกสักเล็กน้อยครับ  ในกรณีดังกล่าวนี้ผม
เคยเห็น  อบต. แก้งสนามนาง  ร่วมกับโรงงานน้ าตาลและได้ด าเนินการไปแล้วนั้น  
ท่านได้ไปสอบถามแนวทางการด าเนินการกับเขาหรือไม่ ไม่ทราบว่าเขาได้ด าเนินการ
ขออนุญาตตามที่ท่านว่าหรือไม่ครับ   
   
      ในส่วนนี้ผมก็ขอฝากให้ท่านหัวหน้าส านักปลัดช่วยประสานกับ อบต. แก้งสนาม
นาง และหากยังยืนยันว่าจะด าเนินการผมก็ว่าการด าเนินการแบบจิตอาสาสามารถท า
ได้ครับ   และในกรณีของการขุดเจาะน้ าบาดาลที่ท่านรองประธานสภาได้สอบถามนั้น   

/ในตอนนี้... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
นายเจียม  เดชะบุรัมย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาเทศบาล 
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ในตอนนี้น้ าในแม่น้ าชีไม่สามารถสูบมากักเก็บไว้ในสระต่าง ๆ ได้เนื่องจากไม่มีน้ า  จะมี
ที่เดียวที่สามารถสูบได้ก็คือบ้านโมกมันหมู่ที่ 7 ที่ยังจะพอสูบน้ าขึ้นมากับเก็บได้ และ
ทางชุมชนได้ประสานเครื่องสูบจาก อบจ. ว่าจะน าเครื่องสูบน้ ามาด าเนินการสูบน้ าให้
โดยมีเทศบาลให้การสนับสนุนน้ ามันเชื้อเพลิง  ซึ่งตอนนี้ก็ก าลังประสานอยู่นะครับ 
และในกรณีของหมู่ที่ 1 ที่มีโครงการจะขุดเจาะน้ าบาดาลซึ่งเบื้องต้นได้มีการประสาน
จังหวัดแล้วขอสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งถามว่าถ้าเทศบาลจะด าเนินการได้ไหมก็ขอ
ตอบว่าได้ครับ แต่เมื่อไปเปิดดูในแผนพัฒนาของเราแล้วเราไม่มีโครงการขุดเจาะน้ า
บาดาลครับ เพราะหากเราจะท าเราต้องมีการเพ่ิมเติมแผนก่อนครับเราจึงได้ขอไปยัง
จังหวัดเพ่ือให้สนับสนุนงบประมาณในส่วนนี้ครับ ซึ่งก็อาจจะได้ด าเนินการในช่วงหลังปี
ใหม่ ซึ่งในส่วนของหมู่ที่ 4 เราก็ได้มีการประสานไปยังพ่ีน้องประชาชนว่าห้ามพ่ีน้อง
ประชาชนสูบน้ าจากบึงส าโรงไปท าการเกษตร  และให้เก็บไว้เพ่ืออุปโภคบริโภคเท่านั้น 
แต่ก็ยังมีผู้สูบน้ าไปท าการเกษตรอยู่บ้าง เราก็จะท าหนังสือไปเตือนอีกรอบครับ เพราะ
เราจะใช้น้ าจากบึงส าโรงในกรณีฉุกเฉินด้วยครับ  จึงต้องพยายามเก็บรักษาน้ าใน     
บึงส าโรงไว้ เพราะไม่รู้ว่าฝนจะมาเมื่อไหร่ และที่อ่ืนก็ไม่สามารถสูบน้ าได้แล้ว  และมี
อีกเรื่องหนึ่งตามที่ผมได้ลงพ้ืนที่ต่างๆ ก็มีชาวบ้านได้สอบถามว่าเมื่อไหร่ท่านนายกจะ
มาปรับเกรดถนนหรือซ่อมแซมถนน ผมก็สามารถด าเนินการให้ได้แต่ต้องมีรายงาน
ความเดือดร้อนจากพ่ีน้องประชาชนโดยผ่านเวทีประชาคมและเสนอความเดือดร้อนเข้า
มาท่ีเทศบาลแล้วเราจะให้กองช่างไปด าเนินการให้  ซึ่งเรามีงบประมาณที่จะด าเนินการ
ในส่วนนี้อยู่ ผมก็ขอให้หมู่บ้านที่มีความเดือดร้อนรายงานเข้ามาโดยผ่านการประชาคม
หมู่บ้านก่อนนะครับ ผมก็มีเรื่องท่ีจะชี้แจงเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ 
 
     ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ  ท่านนายกกไ็ด้ชี้แจงในสิ่งที่ท่านสมาชิกสภาได้
สอบถามไปนะครับ  ยังมีท่านสมาชิกสภาเทศบาลสงสัยในประเด็นไหนอีกหรือไม่ครับ
เชิญท่านเจียมครับ 
 
     เรียนประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ผมยังสงสัยในส่วนที่ท่าน
นายกบอกว่าการเจาะบาดาลไม่มีในแผนพัฒนาฯ ไม่สามารถท าได้  เมื่อเป็นเช่นนั้นพ่ี
น้องประชาชนจะเอาน้ าที่ไหนมาใช้ล่ะครับ  และเรื่องถนนครับเมื่อก่อนเราเคยท า
โครงการหลังฝนถนนดี  เราต้องรายงานเข้ามาด้วยหรือครับ  เพราะปกติก็มีโครงการ
หลังฝนถนนดีมาทุกปี ท่านไม่จ าเป็นต้องให้สมาชิกสภารายงานเข้ามาหรอกครับ         
ก็อยากให้ท่านไปตรวจดูถนนทุกสายในบึงส าโรงและท าการซ่อมแซมในทุกสายครับ ถ้า
จะพัฒนาจริงๆ ขอบคุณครับ 
 
     ขอบคุณครับ  มีท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  ผมก็ขอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งนะ
ครับ เนื่องด้วยผมคิดว่าปัญหาภัยแล้งของปีนี้คงจะหนัก ทุกหมู่บ้านก็ต้องเตรียมตัวและ
ช่วยกันทุกวิถีทาง  ซึ่งเทศบัญญัติปีนี้ที่เราตั้งไว้เกี่ยวกับภัยแล้งก็ลดลงจากปีที่แล้วซึ่งปีนี้
ตั้งไว้ประมาณสองแสนกว่าบาท ซึ่งทางสภาเราก็ได้ตัดในส่วนนี้ไปประมาณหนึ่งแสน
บาท  แต่เราก็ดูจากสถานการณ์ของปีที่ผ่านมา  ซึ่งจากปีที่ผ่านมางบในส่วนนี้ของเราก็
เหลืออยู่ทุกปี  และในส่วนที่เราตัดลงไปนั้นเนื่องด้วยงบประมาณในการพัฒนาของ    
 

/แต่ละหมู่บ้าน... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายชิด  แช่มช้อย 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นางพรรณี สุริยะ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายพเยาว์  เพราะไธสง 
นายกเทศมนตรี 
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แต่ละหมู่บ้านนั้นมีน้อย  จึงได้ตัดงบในส่วนนี้ไปเพ่ิมให้แต่ละหมู่บ้าน  เงินไม่ได้หายไป
ไหนนะครับอยู่กับพ่ีน้องประชาชนเหมือนเดิม  ในเรื่องนี้ผมก็ขอเรียนว่าหากภัยแล้ง
หนักมากจริง ๆ เราก็ใช้เงินในส่วนงบกลางนี้ให้หมดเสียก่อน  หากไม่พอก็ค่อยโอนงบ
จากส่วนอื่นที่ไม่ได้ใช้มาเพ่ิมได้ครับ และหากไม่มีงบที่จะโอนเราก็สามารถใช้งบจากของ
แต่ละหมู่บ้าน  คือเราเปลี่ยนแปลงโครงการที่จะท าในหมู่บ้านนั้น  ๆ  โดยท าการ
แก้ปัญหาที่เร่งด่วนก่อนก็คือเรื่องภัยแล้ง ส่วนเรื่องถนนก็ชะลอไว้ก่อนได้ครับ  
เพราะฉะนั้นการที่สภาตัดโอนงบประมาณในส่วนนั้นไปก็มีที่มาที่ไป  ไม่ได้ตัดแบบไม่มี
เหตุผล   และมันก็มีวิธีแก้ปัญหาอยู่  เพราะฉะนั้นการน าไปพูดข้างนอกนั้นก็ควรจะพูด
ให้ครบทุกด้านเพ่ือไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดนะครับ  ผมก็ขอฝากไปในส่วนนี้ครับ  มีผู้ใด
จะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
 
     เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ในส่วนของผมก็
เห็นด้วยกับท่านเจียมนะครับ เรื่องโครงการหลังฝนถนนดี ผมก็อยากให้ท่าน
นายกเทศมนตรีให้กองช่างลงไปส ารวจนะครับ  เพ่ือจะได้มีการซ่อมแซมปรับเกรด 
ส่วนเรื่องที่สอง คือการสงวนน้ าไว้ไม่ให้ประชาชนน าไปท าการเกษตร ผมว่าต่อให้ท่าน
จะออกหนังสือไปกี่ฉบับผมว่ามันก็ไม่เป็นผลหรอกครับ ผมอยากให้ท่านขึ้นป้ายเตือนไว้  
ณ สถานที่นั้นเลยครับ ว่าไม่ให้สูบน้ าไปท าการเกษตร เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้เห็น  
ผมก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับ  ขอบคุณครับ 
 
     มีท่านอื่นอีกหรือไม่  เชิญ  ผอ. กองคลัง ครับ  
      
     เรียนท่านประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอตอบท่าน สท.เจียม 
เกี่ยวกับรายได้ของเทศบาลที่จะเข้ามาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งก็มีรายได้ที่เข้า
มายังไม่มากเนื่องจากยังเป็นเดือนที่ 2 ของปีงบประมาณ  ซึ่งที่เข้ามาก็เกี่ยวกับ        
งบอาหารกลางวัน นม และเบี้ยผู้สูงอายุ ซึ่งในเดือนนี้ก็ยังไม่มีการปิดบัญชี ฉะนั้นจึงจะ
ขอเวลาปิดบัญชีก่อน  ว่าจะเหลือรายรับรายจ่ายและมียอดคงเหลือเท่าไหร่ที่จะ
สามารถไปด าเนินการในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างได้มากน้อยเพียงใด  และอีกอย่าง
ก็คือ สตง. ก็จะเข้าตรวจการเงินของเทศบาลในวันที่ 28 ถึงวันที่ 3 นี้ เพ่ือจะรับรองงบ
ของปีงบประมาณ 2562 จึงอยากขอเวลาให้  สตง. ได้ตรวจรับรองงบก่อน  แล้วจึงจะ
ท าบันทึกรายงานรายรับรายจ่ายและเงินสะสมแจ้งท่านนายกเทศมนตรีค่ะ 
 
     ส าหรับในเรื่องของแหล่งน้ า เราก็ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และไม่ได้นิ่งนอน
ใจและประเมินสถานการณ์น้ าตลอด และได้หาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาให้แต่ละ
หมู่บ้านในเรื่องของการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค  ผมไม่ได้หมายความว่าผมจะไม่
เจาะน้ าบาดาลนะครับ ผมก็จะพยายามหางบประมาณจากทั้งภายนอกและภายในมา
ด าเนินการในส่วนนี้  แต่เราจะน าเรื่องนี้เข้าแผนก่อนซึ่งอาจจะเป็นช่วงหลังปีใหม่ แล้วก็
จะหาวิธีด าเนินการ แล้วเรื่องที่ท่านชิด ได้สอบถามว่าท าประกาศไปหลายครั้งแล้วและ
ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์แล้วแต่ยังไม่ได้ผลเพราะยังมีชาวบ้านไปสูบน้ าเพ่ือท า
การเกษตรอยู่  เหตุใดจึงไม่ท าป้ายประกาศเตือน ณ สถานที่เลย  ผมก็อยากเรียนว่า
เรื่องท าป้ายนั้นเราก็ได้มีการท าป้ายเตือน  อย่างเช่นป้ายเตือนห้ามทิ้งขยะท่ีป่าช้าน้อย   

/แต่ก็ยัง... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางแววดาว  อาพัดนอก 
นักวิชาการสาธารณสุข             
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการ
กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายประสิทธิชัย  นางาม 
หัวหน้าส านักปลัด 
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แต่ก็ยังมีการทิ้งขยะอยู่เหมือนเดิม ถ้าท าป้ายแล้วห้ามได้ผมก็จะท าทุกที่เลยครับ แต่
อย่างไรผมก็จะฝากท่านหัวหน้าส านักปลัดดูแลเรื่องของการท าป้ายด้วยนะครับ  
เนื่องจากผมได้มอบหมายให้ท่านช่วยดูแลงานป้องกัน ซึ่งท่านจะช่วยดูแลเรื่องปัญหา
ภัยแล้งนี้ด้วยนะครับ ส่วนเรื่องการออกแบบการขุดเจาะน้ าบาดาลผมก็ได้ประสานไปยัง
ท่าน  ผอ. กองช่าง แล้วนะครับ จะได้ให้กองช่างประมาณการไว้  ในเรื่องของการท า
ป้ายนั้นก็จะท าไปที่สระน้ าทุกที่ที่ เป็นแหล่งน้ าส ารองในเขตบึงส าโรงเลยนะครับ  
อย่างไรในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องร่วมมือกันระหว่างเทศบาลและหมู่บ้านนะครับ  ให้
ช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาด้วย  ผมก็มีเรื่องท่ีจะชี้แจงเพียงเท่านี้นะครับ  ขอบคุณครับ   
 
     ขอเรียนท่านประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ขอแจ้งสถานการณ์การ
ระบาดของโรคไข้เลือดออกค่ะ  ซึ่งตอนนี้ก าลังระบาดอยู่ที่บ้านโนนสะอาดหมู่ที่ 2  
ล่าสุดมีผู้ป่วยแล้วจ านวน 7 ราย ก็จะขอน าเรียนจ านวนผู้ป่วยของแต่ละหมู่บ้านดังนี้นะ
คะ ตั้งแต่ปี 2562 ที่เราได้ท าสถิติไว้  หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว  พบการระบาดจ านวน 1 
ราย  หมู่ที่ 2 บ้านโนนสะอาด จ านวน 7 ราย  หมู่ที่ 3 บ้านหนองโนไม่พบผู้ป่วย  หมู่
ที่ 4 บ้านหัวหนอง  จ านวน 2 ราย  หมู่ที่ 5 บ้านหนองปรือ  จ านวน 6 ราย  หมู่ที่ 6 
บ้านกุดปลาฉลาด  จ านวน 2 ราย หมู่ที่ 7 บ้านโมกมัน  จ านวน 3 ราย หมู่ที่ 8    
บ้านโนนอุดมยังไม่พบผู้ป่วย  และหมู่ที่ 9 บ้านหนองปรือใหม่  จ านวน 8 ราย   ซึ่ง
ตอนนี้เราก็ได้มีการเฝ้าระวังและควบคุม  คือ  การพ่นหมอกควันและการส ารวจลูกน้ า
ยุงลาย   โดยลูกน้ ายุงลายต้องเป็นศูนย์นะคะ ตอนนี้ อสม. หมู่ที่ 2 ก็ได้ด าเนินการ
อย่างเข้มข้นนะคะ เพ่ือที่จะไม่ให้พบผู้ป่วยอีก ก็ขอน าเรียนไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ   
 
     ครับ  ขอบคุณครับ  ผมก็ขอฝากเรื่องนี้ให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้ช่วยดูแลและ
สนับสนุน อสม. ในทุกหมู่บ้าน  ในการช่วยควบคุมการระบาดของไข้เลือดออกด้วยนะ
ครับ เพราะเป็นหน้าที่ที่เราต้องร่วมรับผิดชอบด้วยกัน  ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านคงไม่มีเรื่องที่จะสอบถามอะไรแล้วนะครับ ในโอกาสนี้ผมอยากขอ
แนะน าท่านหัวหน้าส านักปลัดคนใหม่ที่เพ่ิงย้ายมาท างานที่เทศบาลของเรา ผมก็ต้องขอ
โทษท่านด้วยที่ไม่ได้แนะน าท่านตั้งแต่เริ่มประชุมในวาระแรกเรื่องที่ประธานแจ้งให้
ทราบนะครับ  วันนี้เป็นวันที่เราได้เจอกันอย่างเป็นทางการครั้งแรก ฝ่ายสภาก็ยินดี
ต้อนรับท่านนะครับ และอยากให้ท่านได้แนะน าตัวให้ทุกคนได้รู้จัก และมีเรื่องใดที่
จะแจ้งต่อท่ีประชุมเชิญเลยนะครับ เชิญครับ  
 
     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร    
หัวหน้ากอง/งาน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมประสิทธิชัย  นางาม  ก่อนอ่ืน
ผมก็อยากขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี  ท่านปลัดเทศบาลที่ได้ให้โอกาสผมได้เข้ามา
ท างานกับเทศบาลต าบลบึงส าโรง  ผมก็ยินดีนะครับที่จะได้ร่วมงานกับทุกท่าน  ผมเป็น
คนต่างพ้ืนที่ยังไม่รู้จักพ้ืนที่แถวนี้มาก  มีอะไรก็ช่วยแนะน าผมด้วยนะครับ  ผมก็
โอนย้ายมาจากเทศบาลต าบลบ้านแยง อ าเภอโนนไทย  จังหวัดพิษณุโลกนะครับ  และ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี  ขอบคุณครับ 
  

/ประธานสภา... 
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     ขอบคุณท่านหัวหน้าส านักปลัดครับ  ส าหรับวันนี้ระเบียบวาระการประชุมของเรา
ก็หมดเพียงเท่านี้  มีท่านใดจะเพ่ิมเติมในเรื่องใดหรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ  ผมขอปิด
การประชุมครับ 

 
ปิดประชุม  เวลา     12.15      น. 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบึงส าโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2562 
ครั้งที่ 1      เมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ์ 2563 
 
    (ลงชื่อ.............................................ประธานกรรมการ 
       (นางสมพร  อุ่นใจ) 
 
 (ลงชื่อ).......................................... กรรมการ (ลงชื่อ).............................................. กรรมการ 
  (นายหนูเล็ก  กวดนอก)    (นายพินันท์  ดวงลูกแก้ว)  
 
 
ได้มีการรับรองในการประชุมสภาเทศบาลต าบลบึงส าโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 
 
             สภาเทศบาลต าบลบึงส าโรง เห็นว่าถูกต้องทุกประการ 
 
    (ลงชื่อ) ..............................................ประธานสภาเทศบาล 
              (นายสุนทร  หลายทวีวัฒน์) 
 
 
 
 


